

Thông Báo Từ Chối Nhập Học Đối Với Hồ Sơ Chưa Hoàn Thành hoặc Không Đầy Đủ (Biểu Mẫu Màu Trắng)

Biểu mẫu này là gì?

Biểu mẫu này là một thông báo pháp lý. Căn cứ theo hồ sơ chủng ngừa tại trường học hoặc nơi giữ trẻ của con quý vị, con quý vị có thể bị thiếu mũi chích ngừa hoặc cần phải chỉnh sửa thông tin nào đó trong hồ sơ. Hồ sơ phải được cập nhật trước Ngày Từ Chối Nhập Học, nếu không con quý vị sẽ không được phép đến trường hoặc nơi giữ trẻ cho đến khi hồ sơ được cập nhật.

Sẽ thế nào nếu con quý vị đã được chích các mũi chủng ngừa nêu trong thư này?

Vui lòng mang hồ sơ đến trường học hoặc nơi giữ trẻ của con quý vị và cập nhật bản sao hồ sơ của trường. Nếu quý vị không có bản sao hồ sơ, xin gọi cho văn phòng bác sĩ hoặc ALERT IIS, cơ quan đăng ký chủng ngừa Oregon, theo số 1-800-980-9431 để nhận một bản sao.

Sẽ thế nào nếu con quý vị chưa được chích các mũi chủng ngừa nêu trong thư này?

Xin đặt lịch hẹn càng sớm càng tốt để được chích ngừa. Vui lòng cho văn phòng biết rằng con quý vị sẽ được đưa từ trường học hoặc nơi giữ trẻ về nhà mà không cần chích ngừa. Nếu quý vị không có bác sĩ, xin gọi 211, họ có thể giúp quý vị nhận các mũi chích ngừa. Sau khi chích ngừa, xin nhớ cung cấp cho trường học hoặc nơi giữ trẻ một bản sao để hồ sơ của con quý vị được cập nhật.

Sẽ thế nào nếu thư này cho biết có thông tin gì đó còn thiếu hoặc chưa đầy đủ?

Cập nhật những gì còn thiếu hoặc chưa đầy đủ trước Ngày Từ Chối Nhập Học để con quý vị có thể tiếp tục đến trường.

Sẽ thế nào nếu bác sĩ nói rằng con quý vị không nên chích ngừa?

Oregon cho phép miễn trừ y tế. Phải có chữ ký của bác sĩ hoặc sở y tế địa phương. Nếu quý vị cho rằng con quý vị cần được miễn trừ y tế, xin nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ y tế của con quý vị.

Nếu quý vị chọn không chích ngừa thì sao?

Oregon cho phép miễn trừ phi y tế. Để biết thông tin về cách lấy miễn trừ phi y tế, xin truy cập www.healthoregon.org/vaccineexemption.

Nếu quý vị có thắc mắc thì sao?

Xin gọi cho số của sở y tế địa phương như nêu trong thông báo pháp lý này. Họ có thể giải đáp các thắc mắc của quý vị.